

# ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนาระดับนานาชาติ ติ “The Bangkok Dialogue on the Rule of Law” เป็นครั้งแรก เพื่อผลักดันหลักนิติธรรมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน



กรุงเทพฯ – 8 ตุลาคม 2556 – สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สจท.) แถลงข่าวการจัดงานเสวนาระดับนานาชาติ “*The Bangkok Dialogue on the Rule of Law*” (เดอะ แบ็งคอก ไดอะล็อก ออน เดอะ รูล ออฟ ลอว์) ว่าด้วยหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และความมั่นคง ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันศุกร์ที่

15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ โดยงานเสวนาในครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จเข้าร่วมและทรงเป็นองค์ปาฐกในการเปิดงาน โดยมีผู้นำประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านหลักนิติธรรมระดับโลกเข้าร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นางเอลเลน จอห์นสัน เซอร์ลีฟ ประธานาธิบดี สาธารณรัฐไลบีเรีย นายโฮเซ ราโมส ฮอร์ดาดา อดีตประธานาธิบดี สาธารณรัฐติมอร์-เลสเต นายยูริ เฟโดทอฟ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และ นายกาเร็ช อีแวนส์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เครือรัฐออสเตรเลีย



บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา): นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรมและกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สจท.) นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เอกอัครราชทูตอิตาลี ภาณุพงศ์ ผู้อำนวยการ สจท. และ นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานเสวนา “*The Bangkok Dialogue on the Rule of Law*” ไม่เพียงแต่มุ่งหวังให้เป็นเวทีระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำประเทศและผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ว่าด้วยหลักนิติธรรม

ความยุติธรรมและความมั่นคง อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาความยากจน และมุ่งสู่การเป็นสังคมที่สงบสุข เพียงเท่านั้น แต่ยังมีมุ่งเน้นการกระตุ้นให้กรอบความร่วมมือระดับนานาชาติหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องหลักนิติธรรมอันจะส่งผลต่อการกำหนดวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. 2015 อีกด้วย

งานเสวนา “The Bangkok Dialogue on the Rule of Law” ครั้งนี้ เป็นงานสำคัญระดับนานาชาติครั้งแรกที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดขึ้น โดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักว่าหลักนิติธรรมสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนได้หลากหลายแนวทางด้วยกัน และสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักนิติธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นภายในประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นอกเหนือไปจากการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในงาน ซึ่งจะมีคณะทูตานุทูต สื่อมวลชนในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้นำภาคประชาสังคม และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของไทยเข้าร่วมแล้ว จะมีการถ่ายทอดการเสวนางาน “The Bangkok Dialogue on the Rule of Law” ผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ [www.bangkokdialogue.org](http://www.bangkokdialogue.org)